
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สมัยสามญั สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.หนองมะนาว  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภา  อบต. จันทร์  ชื่นใจ  

๒ นายผ่อน  เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ผ่อน  เบี้ยกลาง  

๓ นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ สนิท  ยิ่งนอก  

๔ นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ค าไพ  กองเกิด  

๕ นางจันจิรา  พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ จันจิรา  พรมกระโทก  

๖ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ส าเภา  กองเกิด  

๗ นายชรัน  จันภิรมย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ชรัน  จันภิรมย ์  

๘ นายสวัสดิ์  สิลาธลุี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ สวัสดิ์  สิลาธุล ี  

๙ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ วิภา  เสนาคลัง  

๑๐ นายริม  นิยมชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ริม  นิยมชื่น  

๑๑ นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไศล  อินทร์ปลัด  

๑๒ นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมจิตต์  ค าชาลี  

๑๓ นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ สมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง  

๑๔ นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ อุทัย  เงื่อนกลาง  

๑๔ นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ วงเดือน  ศรีพลกรัง  

๑๖ นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ ฉัตรณรงค์  ชินนอก  

๑๗ นายประเวท  ศรีทอง เลขานุการสภา อบต.ฯ ประเวท  ศรีทอง  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายก  อบต.หนองมะนาว จ านงค์  เบี้ยกลาง  
๒ นายผุสดี  พลค ามาก รองนายก อบต.ฯ ผุสดี  พลค ามาก  
๓ นายไพศาล  เทพมง รองนายก อบต.ฯ ไพศาล  เทพมง  
๔ นายนิยม  ชัยชนะแสง เลขานุการนายก อบต.ฯ นิยม  ชัยชนะแสง  
๕ น.ส.พีชรีวรรณ  ลิศร ี ผู้อ านวยการกองคลัง พีชรีวรรณ  ลิศรี  
๖ นายอานนท์  อินทมาตร ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  อินทมาตร  
๗ นางจันทร์ฉาย  รุ่งวิสัย รก.หัวหน้าส านักปลัด จันทร์ฉาย   รุ่งวิสัย  
๘ นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุธาดา  บุตรใหญ่  

๙ น.ส.นันทญา  อาจสามารถ นายช่างโยธาช านาญงาน นันทญา  อาจสามารถ  



-๒- 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว พร้อมแล้วนายจันทร์  ชื่นใจ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้จุดธูปเทียนและน าสวดมนต์บูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ วันนี้หัวข้อประชุม 
ประธาน สภา อบต. เป็นการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่สภาเห็นชอบไป

แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จะขอระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือการประชุม 
ประธานสภา อบต.  สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

มะนาว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖  ส าหรับรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้
สมาชิกก่อนวันประชุมพร้อมร่างระเบียบสภาท้องถิ่นและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คงได้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอ 
ประธานสภา อบต.  มติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๕ เสียง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาขอให้ 
ประธานสภา อบต.   ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
    เห็นชอบ  จ านวน  ๑๕  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
    งดออกเสียง  จ านวน ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม/ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาแต่งตั้งข้ึนพิจารณา(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่อเห็นชอบ 
 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภา อบต. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ ๓ สายจากประปา หมู่บ้านถึงเขต

ต าบลโนนทองหลาง –ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร 
หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔ ,๗๗๖๐ ตารางเมตรพร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้
เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  ตามท่ีสภาได้เห็นชอบไปแล้ว  



-๓- 
แต่เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการถนนสายดังกล่าว จ าเป็นต้องวางท่อ  อย่างน้อย ๓ จุด 
ผู้บริหารจึงเสนอต่อสภาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้าน
ดอนกลาง  หมู่ที่ ๓ จากเดิมไม่มีท่อ เป็นก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ ๓ สาย
จากประปาหมู่บ้านถึงเขตต าบลโนนทองหลาง  –ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๘.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๘.๐๐ตารางเมตร พร้อมบด
ทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย 
-ปริมาณงานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๗๒๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตรคิด
เป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 
๐.๖๐ เมตร จ านวน ๓ จุดรวม ๒๔ ท่อน และเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจ านวน ๑ ป้ายและป้ายประชสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน ๑ ป้ายก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
ระยะยเวลาด าเนินการ ๖๐ วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้าที่  ๑๙  โครงการล าดับที่  ๒   
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (คงเดิม) สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ 

 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น ก็ไม่น่าจะมีปัญหา  แต่ก่อนเสนอโครงการ

เข้ามาอยากฝากให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการให้ดีจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
หลายครั้ง  การวางท่อก็ต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่วยก ากับดูแล  

 

(นายประเวท  ศรีทอง) โครงการก่อสร้างถนนต่างๆ สมาชิก ฯ เจ้าของพ้ืนที่จะรู้สภาพพ้ืนที่ว่าจุดใด ที่จ าเป็นต้อง 
เลขานุการสภา อบต. วางท่อ  ในการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องระบุเป้าหมายของโครงการ

และวัตถุประสงค์ ให้ครบถ้วนชัดเจน 
 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  ตามท่ีสมาชิกหมู่ท่ี ๑๓ ได้เสนอแนะเป็นเรื่องที่ดี ส าหรับสมาชิกใหม่อาจจะยังไม่มี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ประสบการณ์  จึงต้องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง  บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ ๓ จากเดิมไม่มีท่อแล้วเพ่ิมท่อ จ านวน ๓ จุดตามสภาพพ้ืนที่
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (คงเดิม) การที่สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนที่จะเห็นชอบญัตติ
ต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะการใช้จ่ายงบประมาณต้องรอบคอบและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มากที่สุด 

 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้าน

ดอนกลาง  หมู่ที่ ๓  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๔ เสียง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโครงการก่อสร้าง 
ประธานสภา อบต.  ถนนลูกรัง  บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ ๓  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
 



-๔- 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

เห็นชอบจ านวน ๑๕ เสียง 
ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง ๑. ประธานสภาฯ  ๒. นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง อ่ืนๆ 
 (นายจันทร์  ชื่นใจ)  ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.  หนองมะนาว ท่านใดมเีรื่องจะแจ้งหรือข้อเสนอแนะ  เชิญครับ 
 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ในวาระอ่ืนๆ จะขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดบั้งไฟเกมส์ 
เลขานุการสภา อบต. จะเคลื่อนขบวนพาเหรดนักกีฬาเวลา ๐๘.๐๐ น.แต่ขอนัดก่อนเวลาเป็น ๐๗.๓๐ น.เพ่ือ

เตรียมความพร้อม ส่วนผู้ถือป้ายคือ นางวาสนา  บุญปราการ และนางวรรณภา  จงกลาง 
คนถือธง นายรัชชานนท์  ราชศิลา ส่วนวงดุริยางค์จะให้โรงเรียนบ้านโจด เวลา ๐๗.๓๐ 
น. นักกีฬาพร้อมที่สนามกีฬาด้านข้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  เวลา 
๐๘.๐๐ น. เคลื่อนขบวนไปยังโรงเรียนบ้านโจด  ในส่วนของพิธีเปิดนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว เป็นประธานและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวเป็น
ผู้กล่าวรายงาน  ส าหรับอาหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จะจัดเตรียมไว้ที่
เต็นท์กองอ านวยการ และให้สมาชิกจัดเตรียมในส่วนของนักกีฬาและกองเชียร์ของท่าน
ด้วยเพราะหากจ่ายค่าบ ารุงทีมไปแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ไม่สามารถ
จัดอาหารให้ท่านได้เนื่องจากจะเกิดการซ้ าซ้อน น้ าแข็งจะมีบริการตลอดทั้งวัน  แต่ให้
ท่านเตรียมกระติกมา 

 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชน ได้ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ให้ความสนใจ เยาวชนในหมู่บ้านเก่าค้อและบ้านใหม่เจริญศรี เตรียมซ้อมกีฬาทุกวัน ผมก็

รู้สึกดีใจกับเยาวชนที่เขาสนใจร่วมกิจกรรม 
 

(นายจ านงค์  เบี้ยกลาง) ส าหรับประธานในพิธีเปิดทีแรกจะเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นประธานแต่ถ้าเป็นผู้ที่จะ 
นายก อบต.หนองมะนาว สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเกิดปัญหาว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง  

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว มีความคิดเห็นอย่างไรครับ 
 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ส าหรับเรื่องที่นายอ าเภอคง แจ้งให้ทราบในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ผ่านมา  
เลขานุการสภา อบต. เป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ผู้น า และ

ข้าราชการวางตัวเป็นกลางซึ่งอาจจะต้องมีการแข่งเขตเลือกตั้งตามจ านวนประชากร  
 เรื่อง ต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และบุญกุ้มข้าวใหญ่

งานประจ าปีของอ าเภอคง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดกิจกรรม 
วันที่ ๑๖ เป็นพิธีการร าบวงสรวงคุณย่าโม ปีนี้นายอ าเภอคง ให้จัดร าในช่วงเย็น เพราะปีที่
ผ่านมาร าช่วงเช้าแล้วนางร าต้องอดหลับอดนอนตื่นไปแต่งตัว ท าให้อ่อนเพลีย 
วันที่ ๑๗ มีกิจกรรมร าวงย้อนยุค บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอคง 
วันที่ ๑๘ กิจกรรมกินข้าวค่ าท้องถิ่นส าพันธ์ แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การจัดเลี้ยงกินข้าวค่ าท้องถิ่นสัมพันธ์  



-๕- 
วันที่ ๑๙  กิจกรรมการประชันรถแห่ระดับอ าเภอ  ส าหรับเสื้อกีฬาให้สมาชิกแจ้งขนาด
เสื้อที่ส านักปลัด ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท และในปีนี้ครบรอบ ๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ฝากทุกหน่วยงานที่มีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้มี
ค าว่าครบรอบ ๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา 
เรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งเพ่ือทราบคือการใช้จ่ายเงินสะสม ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาวได้เห็นชอบไปแล้วนั้น จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
จ านวน ๑๑ โครงการ ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบแปลน เพ่ือลงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

(นายริม   นิยมชื่น)  ผมนายริม  นิยมชื่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ให้ด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ าก่อนได้หรือไม่  เนื่องจากจะต้องเร่งด าเนินการให้

แล้วเสร็จก่อนฤดูท านา เพราะเจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบหากท าในฤดูฝนครับ 
 

(นายประเวท  ศรีทอง)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ตามแผนการจัดซื้อ 
เลขานุการสภา อบต. จัดจ้าง และคาดว่าจะด าเนินโครงการเดือนละประมาณ ๙ – ๑๑ โครงการส่วนโครงการที่

พ้ืนที่ไม่มีผลกระทบสามารถด าเนินการช่วงปลายปีงบประมาณได้ ส่วนงบประมาณปี 
๒๕๖๗ อยากให้ปรับปรุงอาคาร เนื่องจากประตูทางเข้าส านักงานเป็นพ้ืนต่างระดับ 
อันตรายส าหรับผู้มาติดต่อราชการ และบันไดขึ้นชั้นสอง ชั้นขันไดแคบเวลาเดินขึ้นลงไม่
เต็มเท้า อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ หลังคาอาคารและห้องครัวด้านหลังจะซ้อนกันหลายชั้น 
เวลาฝนตกน้ ารั่ว จะปรับปรุงให้เป็นหลังคาเดียวกัน เวลาฝนตกหนักมักเกิดปัญหาน้ ารั่ว
จากหลังคา ท าให้น้ าขังพ้ืนด้านล่าง 

 

(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๔  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ส าหรับฝายชะลอน้ าช่วงวัดบ้านหมัน อยากน าเรียนปรึกษาว่าจะใช้งบซ่อมแซมหรือจะ

เสนอเป็นโครงการใหม่ เพราะท่ีผ่านมาซ่อมแซมก็ไม่สามารถต้านทานแรงน้ าได้ 
 

(นายไพศาล  เทพมง)  ตามท่ีท่านอุทัย  เงื่อนกลางได้กล่าวไปแล้ว ผมอยากให้น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รองนายก อบต. ซึ่งตามที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่จะมีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้ง ในช่วง

เดือนมีนาคม – เมษายน นี้ 
 

(นายฉัตรณรงค์  ชินนอก)  ผมนายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๖ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่เสนอขอให้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของหมู่ที่ ๑๖ 

ที่ช ารุด เนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด แล้วเนื่องจากแจ้งซ่อมมานานแล้วครับ 

 

(นายประเวท  ศรีทอง)  เรื่องแจ้งมาเสนอผู้บริหารแล้ว มอบกองช่างส ารวจพื้นที่ และอยู่ระหว่างประมาณการ 
เลขานุการสภา อบต. ราคาค่าก่อสร้าง และจะด าเนินการหาผู้รับจ้างต่อไปครับ 
 

 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

กัน ส าหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ 



-๖- 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
              (นายประเวท  ศรีทอง) 
     เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายชรัน   จันภิรมย์) 

   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางวิภา  เสนาคลัง) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  เงื่อนกลาง) 
       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้รับรอง
แล้วในสมัยประชุม สมัย   สามัญ สมัยที่        ครั้งที่ ๑/๒๕๖      เมื่อวันที่                                           ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 
 
 

 


